
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          กัญชา  

ประกาศ สธ. คุมเข้มขายช่อดอกกัญชา 
     สื่อนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ผู้จัดการ, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, 
ผู้จัดการ) 
      -นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เชิญ นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ มาชี้แจง
รายละเอียดในประกาศ สธ. เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 ที่นายอนุทินลงนามประกาศเมื่อ 11 พ.ย.ที่ผ่านมา 
รัฐมนตรีหลายคนสอบถามถึงข้อสงสัยในประกาศจำนวนมาก อาทิ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศ ธ. ขอความชัดเจน
รายละเอียดเรื่องการควบคุมและการปฏิบัติ โดยเฉพาะการใช้ใบ ใช้ดอก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เห็นด้วยที่ต้องอธิบายให้สังคมเข้าใจชัดเจน เหตุผลที่ประกาศระบุไปที่การใช้ช่อดอก โดยเฉพาะการระบุสถานที่
ห้ามจำหน่ายที่จำกัด เช่น ในวัด ในโรงเรียน เพราะวัดบางแห่งมีโรงสมุนไพรที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ ทั้งนี้  มีหลายคำถามที่
อธิบดีไม่สามารถให้คำตอบได้อย่างชัดเจน  อีกทั้งชี้แจงได้เฉพาะกฎหมายของตัวเอง  ไม่สามารถตอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานอื่นได้ หลายคำถามที่อธิบดีไม่สามารถตอบได้ เช่น การดำเนินการหากมีคนนำมาทั้งต้น โดยรัฐมนตรีรายหนึ่งเสนอ
ว่า ให้ไปพิจารณาแก้กฎหมายหรือเขียนประกาศที่สามารถนำมาใช้อย่างเร่งด่วนได้ แม้สธ.จะมีประกาศเรื่องช่อกับดอกออกมา 
แต่ยังไม่แก้ปัญหากรณีมีการอ้างว่าเสพกัญชาได้เพื่อสันทนาการ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาวิธีไม่ให้เสพได้อย่างเสรี  
ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เรื่องนี้สัปดาห์หน้าให้นายอนุทินมาช้ีแจงใน ครม.ทั้งนี้ วันที่ 22 พ.ย. มีการประชุม ป.ป.ส. จะ
นำเรื่องนี้เข้าประชุมหารือในรายละเอียด และปรับแกต้ามข้อเสนอแนะกันในท่ีประชุมแล้วค่อยนำกลับเข้า ครม.อีกครั้ง 
         สื่อนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด,สยามรัฐ, ไทยโพสต์, newtv.) 
         - ในการประชุมวุฒิสภา เปิดให้สมาชิกหารือ นายสมชาย แสวงการ ส.ว. หารือถึงการแก้ไขปัญหาสุญญากาศกัญชา ว่า           
ประกาศฉบับใหม่ก็ดีขึ้นเล็กน้อย แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หมด เพราะกฎหมายที่ต้องใช้จริงๆคือ ร่างพ.ร.บ.กัญชากัญชง 
ที่ยังค้างอยู่ในสภา พร้อมนำภาพสถานประกอบการหลายแห่งมีการโฆษณาขายกัญชา โดยไม่ได้สนใจข้อห้ามจากกระทรวง
สาธารณสุข และได้ลงพื้นที่ย่านถนนข้าวสารและย่านสุขุมวิทพบมีการขายจำนวนมาก บางร้านมีรายได้วันละนับล้านบาท 
ยืนยันร้านค้าที่ขายกัญชาไม่ใช่เพื่อทางการแพทย์ แต่เพื่อสันทนาการ   
      สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ch7 
       - ผอ.เขตพระนคร จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบการขายช่อดอกกัญชา บนถนนข้าวสาร หลังมีข้อร้องเรียนอีกครั้งว่า พบการ
ขายกัญชามวนให้นักท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องมีการทำความเข้าใจประกาศ  สธ. ฉบับใหม่ล่าสุด ที่ให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพร
ควบคุม ต้องตักเตือนและห้ามขายกัญชาเพื่อสูบ ถ้าฝ่าฝืนจะบังคับใช้กฎหมายทันที 
     สื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, news1live) 
     -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงการออกประกาศ สธ. เรื่อง สมุนไพรควบคุม 
(กัญชา) พ.ศ.2565 ฉบับปรับปรุง ที่ควบคุมเฉพาะช่อดอกที่บางฝ่ายมองว่าจะเกิดช่องว่างมากขึ้น ว่า ยืนยันว่าการปลดล็อก
กัญชาทางการแพทย์ กัญชงเพื่อเศรษฐกิจของไทย ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ต่อเนื่อง ประกาศนี้ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับผู้ที่
มีการใช้กัญชา กัญชงในทางที่ถูกต้อง เพียงมาขออนุญาตให้มีสถานที่จำหน่ายชัดเจน ตรวจสอบได้ คนทั่วโลกเรียนรู้ที่จะใช้
ประโยชน์จากกัญชา กัญชง อย่างประเทศญี่ปุ่น ได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสารสกัดกัญชาในส่วนที่เป็นซีบีดี  (CBD) วางขาย
อย่างแพร่หลายเป็นปกติในประเทศญี่ปุ่น ไม่เห็นมีใครตื่นเต้น หรือสูบกันเกลื่อน ไม่เห็นมีผลต่อจิตประสาท 
      -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. โพสต์ภาพขณะเดินชมร้านขายผลิตภัณฑ์จากกัญชา หลังเสร็จ
สิ้นภารกิจการหารือเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาระบบให้บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับทางการญี่ปุ่น 
 ผลิตภัณฑ์จากกัญชา 
     สื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน 
     - ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จ.เชียงราย รศ.วันดี รังสีวิจิตรประภา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 
มฟล. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับภาคเอกชน โดยมีนายกันตพัฒน์ เหลืองเจริญวัฒนา ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนลีฟ พลัส จำกัด เป็นผู้แทนร่วมลงนามเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมน้ำมั นจากเมล็ด
และสารสกัดจากกัญชง เป็นจุดเริ่มต้นการร่วมวิจัยและพัฒนาในการเพิ่มมูลค่าและสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ นำไปสู่การ
ต่อยอดการลงทุนวิจัยพัฒนาในภาคเอกชน โดยมฟล.ประสบความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาต่อยอดไปสู่การผลิตจริง
มากกว่า 80 รายการ  

- 

ประจำวันที่ 
16 พฤศจิกายน 2565 
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ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง 
     สื่อนำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์  
      - เครือข่ายภาคประชาชนจะยื่นหนังสือต่อพรรคการเมืองต่าง ๆ 15 พ.ย.นี้เป็นต้นไป โดยนายประสิทธ์ิชัย หนูนวล กมธ.
พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ.... กล่าวว่า ประชาชนที่มาร่วมเวทีจำนวนมากมีความเห็นสอดคล้องกันว่าต้องการให้ 
ส.ส. ทำหน้าที่ในการพิจารณาร่างกฎหมาย พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ ข้อที่เห็นว่ายังไม่รอบคอบ มีข้อกังวลสามารถตัดออกหรือ
แปรญัตติได้ตามอำนาจท่ีสภามีอำนาจ ซึ่งจะเป็นแนวทางที่เกิดประโยชน์สูงสุด 
        -นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ กล่าวว่า กรรมาธิการมีความตั้งใจใช้
กฎหมายกัญชาเพื่อมาควบคุมการคว่ำกฎหมายไม่เกิดประโยชน์อันใดต่อประชาชน เพราะหากต้องการควบคุมการใช้จริง ก็
ต้องผ่านกฎหมายกัญชาเท่านั้น 
         -น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขณะนี้พรรคภูมิใจไทย โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล อยู่ในสภาพ
ที่ขาดซึ่งภาวะผู้นำอย่างรุนแรง หลังจากที่ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ ถูกคว่ำในสภา พยายามที่จะนำร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ เข้า
สภาอีกรอบ นายอนุทินและ พล.อ.ประยุทธ์สามารถรับผิดชอบได้หรือไม่ กับเหตุพ่อฆ่าลูก ลูกฆ่าพ่อแม่ เด็ก เยาวชน เสพ
กัญชาในโรงเรียนจนเกิดอาการหลอนทำร้ายเพื่อนและครูในโรงเรียน  

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ประเด็นสำคัญ 
      1. นายกฯฮุนเซนติดโควิด 
      สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด,มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ) เว็บไซต์แนวหน้า 
      - นายกฯ ฮุนเซนแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ตรวจพบติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างไปร่วมประชุมจี 20 ที่อินโดนีเซีย ยกเลิก
มาร่วมประชุมที่กรุงเทพฯ แล้ว ล่าสุดมีรายงานว่าทางการกัมพูชาจะไม่ส่งผู้แทนมาเข้าร่วมประชุมเอเปค เนื่องจากคณะส่วน
ใหญ่ที่เดินทางร่วมไปจี 20 กับสมเด็จฯฮุน เซน ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงท่ีต้องกักตัวท้ังหมด  
       ด้านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนที่กัมพูชา ระหว่าง
วันท่ี 10-13 พ.ย. ได้พบและเข้าร่วมประชุมร่วมกับนายกฯ ฮุนเซน เกือบตลอดเวลา และบางช่วงกอดกันอย่างแนบแน่น 
      2. คุมเข้มการประชุมเอเปค 
       สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, มติชน, hfocus, sondhitalk, news1live) 
       - นายธานี แสงรัตน์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึง  มาตรการดูแลและป้องกันโควิด 19 ภายในศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ว่า ไทยในฐานะเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค ได้ดำเนินตามมาตรการของไทยที่มีอยู่แล้ว เจ้าหน้าที่ไทยทุก
คนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา บางเขตเศรษฐกิจมีความกังวลมาก จึงปรับเพิ่มเติมใน
บางส่วน เช่นในส่วนผู้นำและเจ้าหน้าท่ีที่เข้าร่วม ขอให้ตรวจเอทีเคตามความสมัครใจ ถ้าติดโควิดให้แจ้งโดยสมัครใจและกักตวั  
ไทยแจกหน้ากากอนามัย ชุดตรวจเอทีเค และสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับทุกเขตเศรษฐกิจ  ส่วนสื่อมวลชน ให้ตรวจเอทีเคและ
แสดงผลก่อนเข้าศูนย์สื่อ ทั้งนี้ ไทยได้ดำเนินการด้านสาธารณสุขทีม่ีมาตรฐานสูง เพื่อดูแลผู้ร่วมประชมุจากเขตเศรษฐกิจ และ
สื่อมวลชนอีกกว่า 2,200 คน ขอให้ประชาชนมั่นใจในการทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพเอเปคครั้งนี ้
       3. สถานการณ์ขยะติดเชื้อในไทย 
       สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7 
       - กรีนรีพอร์ต ติดตามสถานการณ์ขยะติดเชื้อในไทย จากข้อมูลรอบปีนี้ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 มีปริมาณขยะ
ติดเชื้อเกิดขึ้น 110,427.65 ตัน หรือประมาณ 300 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 22.68% หรือ 90,009.23 ตัน แต่หลังจาก
ปรับโรคโควิด 19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่าแนวโน้มขยะติดเชื้อลดลง
เรื่อย ๆ โดยตั้งแต่เดือนก.ย. ลดลงอยู่ท่ี 211.30 ตันต่อวัน หรือเฉลี่ย 100 ตัน  ส่วนท่ียังต้องเฝ้าระวังให้อยู่ในระบบการจัดเก็บ
และกำจัด คือ ATK และหน้ากากอนามัยที่ยังคงความจำเป็นในการควบคุมโรค 
       4. สถานการณ์ต่างประเทศ 
       สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวหุ้น ch3 
       - ออสเตรเลีย ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มท่ี 5 หรือรับเข็มกระตุ้นท่ี 3 เนื่องจากการศึกษาล่าสุดของสิงคโปร์พบว่ามีโอกาส
น้อยที่ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว หากติดเชื้อโควิดจะมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงหรือเสยีชีวิต ทั้งยังพบอีกว่าการฉีดเข็มที่ 5 ไม่ได้ช่วยเพิม่
ภูมิคุ้มอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลเล็กน้อยต่อการต่อต้านเช้ือไวรัส อย่างไรก็ดี ยังคงแนะนำให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับเข็มกระตุ้นควรเข้า
รับวัคซีนให้ครบตามโดสที่กำหนด 
      สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน 
      -ชาวจีนในเมืองกว่างโจว เมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง พังรั้วกั้นที่ป้องกันประชาชนออกจากบ้านเรือนในระหว่างล็อก
ดาวน์ และเดินขบวนประท้วงไปตามถนน เมื่อคืนวันที่ 14 พ.ย. เพื่อแสดงความไม่พอใจกับการล็อกดาวน์ และมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ของรัฐบาลจีน 

- 
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          ถ่ายโอน สอน./ รพ.สต.  

พยาบาลขอโอนย้ายไปสังกัด อบจ. 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผู้จัดการ 
     -จากกรณีที่มีพยาบาลจำนวน 198 คน จากโรงพยาบาลหลายแห่งใน เขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ออกมาเรียกร้องว่าพยาบาล
วิชาชีพจาก รพช. รพศ. รพท. มีความประสงค์ต้องการโอนย้ายไป รพ.สต. สังกัด อบจ. ซึ่งถ่ายโอนไปก่อนหน้านี้แล้วจำนวน 
117 แห่ง  
      ล่าสุด นพ.ทนง วีระแสงพงษ์  นพ.สสจ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เมื่อวันท่ี 2 ต.ค. 2565 รพ.สต.พร้อมบุคลากร 117 แห่งได้
ถ่ายโอนไปสังกัด อบจ.ศรีสะเกษแล้ว มีบุคลากรทีถ่่ายโอนไปทั้งสิ้น 789 คน เป็นข้าราชการ 411 คน หากจะมีการถ่ายโอนไป
เพิ่มเติมจะต้องเป็นบุคลากรที่ทำงานปฐมภูมิเท่านั้น ไม่รวมทุติยภูมิและตติยภูมิ หากบุคลากรถ่ายโอนผิดหลักการจะส่งผลให้
เกิดความขาดแคลนบุคลากรอย่างมาก จนอาจถึงขั้นปิดแผนก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนท้ัง จ.ศรีสะเกษ ที่จะต้องเข้ารับ
การรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วยได้  ซึ่งจ.ศรีสะเกษยังมีอัตรากำลังพยาบาลไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 
โอนย้ายบริการสุขภาพช่องปาก 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, hfocus,)  
     -นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รก.รองปลัด สธ. ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. ลงนามในหนังสือเรื่อง การให้บริการสุขภาพช่อง
ปากสำหรับหน่วยบริการสาธารณสุขที่ถ่ายโอนไป อบจ. ถึงนพ.สสจ.ทุกจังหวัด โดยระบุว่า ให้รพ.ทุกแห่งในจังหวัดให้การ
สนับสนุนทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งวัสดุ และเครื่องมือ เพื่อจัดบริการส่งเสริม ป้องกันทางสุขภาพช่องปาก และ
รักษาทางทันตกรรม ใน สอน. และ รพ.สต.ที่สังกัด อบจ. ตามที่ อบจ.ขอความอนุเคราะห์ในระยะเปลี่ยนผ่าน  ส่วนจังหวดัที่
ไม่มีทันตแพทย์ปฏิบัติงานในสังกัด อบจ. ให้แจ้ง อบจ. หรือคณะกรรมการสุขภาพระดับพ้ืนท่ี เร่งดำเนินการจัดจ้างหรือจัดหา
ผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม เพื่อทำหน้าท่ีควบคุมการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตาภิบาลต่อไป 

- 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

ความปลอดภัยของอาหารในการประชุม เอเปค 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. มติชน, เว็บไซต์ (มติชน ,tnnthailand) 
    - นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า เรื่องความปลอดภัยของอาหารในการประชุม เอเปค จะ
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กรมอนามัยให้คำแนะนำในการปรุงอาหารให้สุก สะอาด ปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และกรม
วิทย์ฯ ตรวจสารพิษที่จะปนมาในอาหาร เช่น สารโลหะหนัก สารหนู แต่ไม่ได้ตรวจหาเชื้อโรคเนื่องจากต้องใช้เวลา โดยตรวจ
เฉพาะมื้อสำคัญที่ถูกกำหนดไว้แล้ว เช่น รัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพ ผู้ร่วมรับประทานเป็นแขกที่สำคัญ ในการ
ตรวจจะมีทั้งการตรวจวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหาร และการสุ่มตรวจตัวอย่างอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วด้วย 
    นางเลขา ปราสาททอง ผอ.สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทย์ฯ กล่าวว่า จะตรวจในส่วนของอาหารผู้นำ
และภริยาผู้นำ ไม่ใช่การเลือกปฏิบัติ เนื ่องจากผู้ติดตามจะใช้อาหารจากโรงแรมต่างๆ ที่มีการควบคุมดูแลมาตรฐาน
ผู้ประกอบการ แต่อาหารผู้นำจะมีเมนูท่ีนอกเหนือจากโรงแรมด้วย โดยขั้นตอนการตรวจ ทางผู้ประกอบการอาหารจะส่งเมนู
ให้ก่อนเพื่อพิจารณาวัตถุดิบที่เสี่ยงต่อสารพิษ และจะส่งไปให้กรมวิทย์ ตรวจก่อนที่จะสั่งวัตถุดิบล็อตใหญ่มาปรุงเสิร์ฟวันนั้น  
และยังมีการจัดทีมลงไปสุ่มตรวจก่อนเสิร์ฟด้วย  

- 

ซูเปอร์โพล์ สำรวจความประทับใจนักการเมือง 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. แนวหน้า คอลัมน์บุคคลแนวหน้า 
    - สำนักวิจัยซูเปอร์โพล์ สำรวจความประทับใจท่ีมีต่อรัฐบาล โดยนาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สธ. มีภาพจำ
ที่ประชาชนประทับใจอันดับแรก คือ มีผลงานแก้วิกฤตโควิด นานาประเทศยอมรับ ยกย่องประเทศไทย (44.8%) อันดับที่ 2 
คือ จิตใจดี มีน้ำใจช่วยเหลือชีวิตประชาชน กับภารกิจส่งหัวใจ อวัยวะผู้ป่วย (38.5%) อันดับที่ 3 คือ มีความรู้ความสามารถ 
การศึกษาดี (31.4%)  อันดับที่ 4 คือ กล้าคิด กล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลง  (30.5%) และอันดับที่ 5 คือ เป็นคนทำงานจริง 
(30.2%) 

 

ปัญหา "ฝุ่นข้ามชาติ 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน 
    -นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้โพสต์เฟซบุ๊ก จาก ASEAN ถึง APEC ถึง BCG Economy 
โอกาสที่สูญเปล่าในการแก้ปัญหา "ฝุ่นข้ามชาติ" ให้กับคนไทย ว่า ปัญหามลพิษ PM2.5 เป็นปัญหาฝุ่นข้ามชาติที่ไทยไม่
สามารถแก้ปัญหาประเทศเดียวได้ ตัวอย่างความสำเร็จที่เกิดขึ้นในต่างประเทศล้วนมาจากความร่วมมือ  ถึงแม้ว่าอาเซียนจะมี 
ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษและหมอกควันข้ามแดน ปี 2002 มีแผนปฏิบัติการเชียงราย ปี 2017 ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์
อาเซียนปลอดหมอกควันในปี 2020 แต่ปัญหากลับเลวร้ายมากข้ึนเรื่อยๆ โดยมีจุดความร้อนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้น
จาก 79,000 จุดในปี 2017 เป็น 130,000 จุดในปี 2020 นอกจากนี้ ความร่วมมือนี้ส่วนใหญ่ยังเน้นการแก้ปัญหาระหว่าง 
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อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และภาคใต้ของประเทศไทย มากกว่าการแก้บนภาคพื้นทวีป อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็น
สาเหตุที่ทำให้คนภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคกลางตอนบนต้องทนกับปัญหาหมอกควัน และโรคมะเร็งปอด 
        ถ้าประเทศไทยยังต้องการแสดงภาวะผู้นำในภูมิภาคอาเซียน จะต้องมีความกระตือรือร้นมากกว่านี้ในการแก้ปัญหา
หมอกควันข้ามพรมแดน เพื่อให้คนไทยและอาเซียนสามารถเข้าถึงอากาศสะอาด ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานให้ได้ และ
ลดอัตราการตายจากมลพิษลง โดยในโอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเอเปค ไทยจะเสนอร่างเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่า
ด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) ซึ่งเป็นนโยบายให้ผู้นำเอเปคลงนาม หาก
รัฐบาลไม่สามารถผลักดันการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นรูปธรรมได้ ร่างเป้าหมายกรุงเทพฯ จะเป็นเพียงคำโฆษณาชวนเช่ือ 
ไม่มีผลกับชีวิตประชาชน 
มลพิษทางอากาศในอาคารสูง 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน thereporter workpointtoday) 
    - นพ. อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในงานเสวนา เรื่อง “คุณภาพอากาศในอาคาร เรื่องที่ที่คนไทย
ต้องรู้ และทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพอากาศในอาคารของประเทศไทย” ว่า ผลการสำรวจของกรมอนามัย ปี 2563 พบว่า 
ผู้ที่อยู่ในครัวเรือนมีอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศในครัวเรือน ได้แก่ อาการปวดหัว ไมเกรน ร้อยละ 20.5 
ระคายเคืองตา ร้อยละ 19.7 และผื่นคันตามผิวหนัง ร้อยละ 18.8  กรมอนามัย จึงได้สง่เสริมให้เกิดการจัดการคุณภาพอากาศ
ในอาคารที่ดี  2 มาตรการ คือ 1) ด้านนโยบายและมาตรฐาน โดยพัฒนาค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศเป็นแนวทางให้เจ้าของ
อาคารใช้ประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม  และ 2) ผลักดันมาตรการในการจัดการคุณภาพ
อากาศในอาคาร เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น การจัดทำ “ห้องปลอดฝุ่น” ซึ่งปัจจุบันได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ขับเคลื่อนให้เกิดห้องปลอดฝุ่นในสถานบริการสาธารณสุขและศูนย์เด็กเล็กในพ้ืนท่ีที่มีฝุ่นสูง  

 

กรมอนามัยแนะเทคนิคท่องเท่ียวช่วงไฮซีซ่ัน 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ) 
    -กรมอนามัย แนะนำเทคนิค 5 x 5 ในการท่องเที่ยวเทศกาลช่วงไฮซีซั่นแบบปลอดโรค ปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี รับลม
หนาว ลดความเสี่ยงในบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 

 

อย.เตือนภัย "ยาชุด" ลอบใส่สเตียรอยด์ 
    ส ื ่อนำเสนอ : เว ็บไซต ์ (ผ ู ้จ ัดการ , คมชัดล ึก  ,มต ิชน , ไทยโพสต์ , ประชาชาต ิธ ุรก ิจ , thaiPBS, thereporter, 
workpointtoday, amarintv., mono29, mcot, thailandplus) 
    - นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. ได้รับแจ้งจาก สสจ.นราธิวาส ว่า พบผลิตภัณฑ์ยาชุดต้องสงสัย ฉลากระบุ
สรรพคุณโอ้อวดเกินจริง แอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์ขององค์การเภสัชกรรม  ตรวจสอบพบว่ามีการปนเปื้อนยาสเตียรอยด์ และ
ยาต้านการอักเสบท่ีไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ซึ่งจะมีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ หาก
ตรวจพบจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย แนะหากมีอาการเจ็บป่วยให้ปรึกษาแพทย์-ซื้อยาจากร้านที่มีเภสัชกรประจำร้าน 

 

สถาบันมะเร็งฯ เปิดตัวเคร่ืองเอ็มอาร์ไอ ซิมูเลเตอร์ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน 
     -สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ เปิดตัวเครื่องจำลองการรักษาด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขนาด 1.5 เทสลา 
(MRI Simulator) เครื่องแรกของกรมการแพทย์ เพื่อช่วยแยกความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ ทำให้สามารถกำหนด
รอยโรคได้อย่างชัดเจน เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการรักษาด้วยการฉายรังสี และการใส่แร่ เพื่อให้การรักษามีความ
แม่นยำ และช่วยลดปริมาณรังสีในอวัยวะข้างเคียงได้มากยิ่งขึ้น 

 

น้ำเหล็กไหล 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ บ้านเมือง 
     - ภายหลังจากที่ทางครอบครัวรักษ์วงศ์ซึ่งมีนายริน รักษ์วงศ์อายุ 43 ปีได้ปลุกเสกน้ำเหล็กไหลควนเคี่ยมรักษาผู้ป่วยจน
โด่งดังมีผู้คนมาขอน้ำแต่ละวันหลายพันคน ซึ่งต่อมาทางสสจ.กระบี่ได้เข้ามาเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำไปตรวจสอบและจะทราบ
ผลประมาณต้นเดือนธ.ค.นี้ ขณะที่การจัดให้รับน้ำพบว่ามีความแออัดอย่างมาก ผู้คนเบียดเสียดกัน ทางครอบครัวของนายริน
จึงได้ประกาศหยุดการทำพิธีช่ัวคราว 15 วัน เพื่อหาแนวทางจัดระบบใหม่ 
       -นางวิภาดา  พินยาคง  อายุ 46 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 27/4 ม.3 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เปิดเผยว่า พ่อสามีป่วยเป็นอมั
พฤกษ์ตั้งแต่ปี 45 ล่าสุดเกิดภาวะไตวายชักต้องเข้ารักษาที่รพ. และเป็นผู้ป่วยติดเตียง หลังดื่มน้ำเหล็กไหลเมื่อวันที่ 3 พย.  
วันรุ่งขึ้นสามารถลุกขึ้นน่ังได้ มีกำลัง กินข้าวได้ และอาการดีขึ้นตามลำดับ จากนั้นสัปดาห์ต่อมาได้เดินทางไปเอาน้ำเหล็กไหล
อีกแต่คนมากเกินไปไม่ได้รับน้ำ จะไปขอรับอีกเพื่อให้พ่อสามีดื ่มให้ครบ 9 ขวด  แม้ต้องไปรอก็ยอมเพื่อให้พ่อหายจาก 
โรคที่เป็นอยู่ ซึ่งแพทย์ปัจจุบันหมดหนทางรักษา และยังมีเพื่อนบ้าน มีอาการปากเบี้ยวมานานหลายสิบปีกินน้ำเหล็กไหล 
แล้วหายด้วย 
 

- 
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สปสช.ประกาศหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายบริการผ่าตัดข้อเข่าเทียม-ดูแลแบบผู้ป่วยในที่บ้าน 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, thebangkokinsight, thaigov, innnews) 
     - สปสช.ได้ออกประกาศ 2 ฉบับ เพื่อให้การดูแลรักษาพยาบาลประชาชนอย่างครอบคลุมมากขึ้น โดยลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 พ.ย.65 ที่ผ่านมา  ฉบับแรกเรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการผ่าตัดข้อ
เขาเทียม พ.ศ.2565 มีผลบังคับนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ
สาธารณสุข กรณีการดูแลแบบผู้ป่วยในท่ีบ้าน พ.ศ.2565 มีผลบังคับย้อนหลังตั้งแต่วันท่ี 4 ก.ค.65  

- 

โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์hfocus 
     -สปสช. ลงพื้นที่ดูการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.บ้านคลอง 23 ฝั่งเหนือผ่านกลไก 3 หมอ พบปี 2565 คัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกในกลุ่มเป้าหมายได้ตามเป้า หลังสื่อสารด้วยการให้ความรู้ ซึ่งหากเจอเร็วมีโอกาสรักษาหาย หญิงไทยทุกคน
ทุกสิทธิการรักษาพยาบาลสามารถคัดกรองได้ตามสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

 

ลดค่าธรรมเนียม วีซ่า เพ่ือการรักษาพยาบาล 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight, thejournalistclub, 
mcot, thaiPBS, pptvhd36, innnews) 
     -ครม.มีมติเห็นชอบลดค่าธรรมเนียมวีซ่ารักษาพยาบาล ระยะเวลา 1 ปี ครั้งละไม่เกิน 90 วัน (Medical Treatment 
Visa) จากเดิม 6,000 บาท เหลือรายละ 5,000 บาท ส่งเสริมนโยบายเมดิคัลฮับ โดยมีเงื่อนไขต้องมีหลักฐานการรักษา-การใช้
จ่ายเงินสดในประเทศไม่ต่ำกว่า 8 แสนบาท มีการประกันภัย หากครบ 1 ปีต้องการอยู่ต่อ ต้องมีเอกสารจากแพทย์รับรอง 

 

บริจาคอวัยวะ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ topnews 
     - โรงพยาบาลราชบุรี ร่วมแสดงความขอบคุณครอบครัว นายอชิระ กัญญา อายุ 24 ปี ชาวสมุทรสงคราม ซึ่งประสบ
อุบัติเหตุจราจร อาการสาหัส สมองตาย  ได้ร่วมบริจาค ดวงตา และกระดูก เป็นต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษา
แพทย์ท่ีมาฝึกงานท่ีโรงพยาบาล โดยกระดูกและเนื้อเยื่อจากผู้บริจาค 1 ราย นำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้ 17 – 20 ราย 

- 

ปัญหากลิ่นเหม็นลอยข้ามแดน 
      สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ประชาไท, chiangmainews, news1live, sondhitalk) 
     -ชาวบ้านตามแนวชายแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหากลิ่นเหม็นที่รุนแรงโชยมาจากฝั่ง
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน ในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการตรวจสอบพบเป็นกลิ่น
ของสารไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide : HCN) อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ  จึงได้ประสาน
การแก้ไขปัญหา ดังนี้ 1.เตรียมตั้งศูนย์ EOC ช่วยเหลือผู้รับผลกระทบ 2.พัฒนาระบบแจ้งเตือนฝุ่นควันอัตโนมัติในระดับตำบล 
และจัดทำห้องปลอดฝุ่นในศูนย์เด็กเล็ก 3.กรมอนามัย จะนำเครื่องตรวจวัดขนาดใหญ่มาดำเนินการตรวจวัดอีกครั้ง ในวันที่ 
17 – 18 พ.ย. 2565  ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และงดเปิดหน้าต่างในช่วงเวลากลางคืน พร้อมทั้ง
แนวทางปฏิบัติในการดูแลตนเองหากมีอาการ อย่างไรก็ตามรายงานข่าวแจ้งว่า กลิ่นเหม็นนี้ได้พัดไปไกลถึงบ้านจ้อง ต.โป่งผา 
ที่ไกลจากชายแดนเมียนมาประมาณ 13 กม. และกลิ่นจะแรงมากในช่วงเวลา 3 ทุ่ม ประชาชนท่ีมีโรคประจำตัวหอบหืด เริ่มมี
อากาศแน่นหน้าอก มีการเรียกร้องให้อพยพ และตรวจสอบการกระจายของกลิ่นและประกาศพื้นท่ีภัยพิบัติ 

 

ปัญหาหมอกควันไฟป่า 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ 
     -นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.เชียงใหม่ เปิดเผยถึงกรณีที่มีสถิติออกมาว่าภาคเหนือ มีผู้ป่วยมะเร็งปอดมากที่สุดเมื่อ
เทียบกับภาคอื่น โดยคาดว่า น่าจะมาจากมลพิษทางอากาศ PM2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่นั้น  เบื้องต้นขอตรวจสอบข้อมูลจาก
กระทรวงสาธารณสุขอีกครั้ง ปีนี้จะนำบทเรียนการแก้ไขปัญหาจากปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงขยายผล ขยายพื้นที่เป้าหมายใน
การป้องกันการเผา ซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้ว เร็วกว่าเดิม 1 เดือน ส่วนปัญหาไฟเผาที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านน้ัน ได้มีการคุย
กับกงสุลใหญ่ของเมียนมาและผู้นำแนวชายแดน เพื่อช่วยควบคุมการเผา หรือหากเกิดขึ้นแล้วก็ขอให้รีบดับอย่างเร็วท่ีสุด  

 

ข่าวปลอม 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ 
     -จากกรณีที่มีการโพสต์เตอืนในสื่อเฟซบุ๊กว่า คำเตือนฉุกเฉินสวมแมสก์ 2 ช้ัน เพราะว่าเดลตาสายพันธ์ุใหม่มคีวามแตกตา่ง
ของการเสียชีวิต โดยตรวจไม่พบเช้ือ ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ตรวจสอบและช้ีแจงว่าเรื่องนี้เป็นข่าวเก่าเมื่อปี 2021 
      -จากกรณีที่มีข้อมูลด้านสุขภาพระบุว่าสูตรน้ำปั่นพืชสด ที่ประกอบด้วยใบบัวบก ใบตำลึง ใบมะยม ใบมะกรูด ใบมะนาว 
ใบชะมวง ใบมันปู ใบโหระพา ใบกระเจี๊ยบแดง ใบเม่า ใบเตย ใบข่า ผลมะระขี้นก และมะเขือเทศราชินีนั้น มีประโยชน์ช่วย
รักษามะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งต่อมลูกหมาก ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงวา่
พืชผักดังกล่าวอุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร และสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิด เช่น สารเบต้าแคโรทีน สารไลโคปีน 
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สารฟลาโวนอยด์ และสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆ ซึ่งมีส่วนช่วยในการชะลอความเสื่อมของเซลล์ และช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน แต่
เป็นเพียงผลการศึกษาเบื้องต้น และยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่ารักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็ง
ต่อมลูกหมากในมนุษย์ได้ 
ประชากรโลกแตะ 8 พันล้านคน 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, sondhitalk nationtv.) 
     - สหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น เผยแพร่รายงานที่ประเมินว่า ประชากรโลกเพิ่มขึ้นเป็น 8 พันล้านคน ในวันที่ 15 พ.ย. และ
ระบุว่า เป็นผลมาจากอายุขัยมนุษย์เพิ่มสูงขึ้นจากการพัฒนาด้านสาธารณสุข โภชนาการ สุขอนามัยส่วนบุคคล และการแพทย์ 
รวมถึงการเจริญพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในบางประเทศ  นอกจากนี้ยังระบุว่า ประชากรโลกเพิ่มขึ้นอีก 1 พันล้านคน
ภายใน 12 ปีที่ผ่านมา แต่อัตราการเติบโตจะลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือไม่ถึง 1% ต่อปี ซึ่งจะทำให้มีประชากรโลกเพิ่มเป็น 9 
พันล้านคน ในอีก 15 ปีข้างหน้าหรือปี 2580 จะถึงจุดสูงสุดที่ 1.04 หมื่นล้านคนภายในช่วงปี 2623-2632 และคงที่ต่อเนื่อง
จนถึงปี 2643  โดยอินเดียจะแซงหน้าจีนกลายเป็นประเทศท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลกในปีหน้า 

- 

 


